

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชีบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

1. นายบุญเลิศ กมลชนกกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	5339
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย Herriot – Watt ประเทศอังกฤษ - ปริญญาตรีด้านการบัญชีและการเงิน (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัย De Montfort – ประเทศอังกฤษ - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงด้านวิชาชีพ Accountants – ประเทศอังกฤษ - ประกาศนียบัตรวิชาชีพด้านการบัญชี Association of Accounting Technicians – ประเทศอังกฤษ - ประกาศนียบัตรด้านตรวจสอบภายใน Certified Internal Auditor – Institute of Internal Auditors ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประสบการณ์ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - คุณบุญเลิศ เริ่มงานกับ Price Waterhouse ในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 จนถึงปี พ.ศ. 2540 จากนั้นได้ไปปฏิบัติงานในแผนกตรวจสอบสถาบันการเงินกับ Price Waterhouse (ปัจจุบัน PricewaterhouseCoopers) – Sydney ประเทศออสเตรเลีย โดยได้รับมอบหมายให้ดูแลตรวจสอบกลุ่มวาณิชธนกิจเป็นเวลาสองปี - ปัจจุบันคุณบุญเลิศ ดำรงตำแหน่งเป็นหุ้นส่วนของบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ในประเทศไทย และมีประสบการณ์มากกว่า 28 ปี ในการตรวจสอบและบริการให้คำปรึกษาด้านวิชาการที่เกี่ยวกับประเด็นด้านบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทยและระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน สำหรับสถาบันการเงิน และอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น ก่อสร้าง พลังงาน เป็นต้น - คุณบุญเลิศ เคยดำรงตำแหน่งเป็น หัวหน้าส่วนงานสายธุรกิจการเงินของ PwC Thailand และยังคงเป็นหัวหน้าในส่วนงานที่รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมคุณภาพงานในประเทศลาว กัมพูชา มาเลเซีย ไทย และเวียดนาม โดยกำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบและจรรยาบรรณ การปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนของนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมคุณภาพงานของสำนักงาน นอกจากนี้คุณบุญเลิศยังเคยเป็นกรรมการ ผู้บริหาร ช่วงปี พ.ศ. 2547 ถึงปี 2563 และเคยเป็นหัวหน้าสำนักงาน PwC Cambodia ช่วงปี พ.ศ. 2555 ถึงปี พ.ศ. 2559
จำนวนปีที่เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ บี.กริม เพาเวอร์	3 ปี (2564 - 2566)
การมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบี.กริม เพาเวอร์ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	-ไม่มี-

2. นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข

<p>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่</p> <p>สำนักงานสอบบัญชี</p> <p>ประวัติการศึกษา</p> <p>ประสบการณ์ทำงาน</p>	<p>4599</p> <p>บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มไอเอส จำกัด</p> <ul style="list-style-type: none"> - บัญชีมหาชนติด สาขาการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - บัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หัวหน้าสายงานสอบบัญชี หัวหน้าสายงานธุรกิจพลังงานและ หุ้นส่วนสายงานสอบบัญชีของบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คู เปอร์ส เอ็มไอเอส จำกัด - โดยได้ร่วมงานกับไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส มากกว่า 25 ปี นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศ โดยได้ ทำงานที่บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส ประเทศออสเตรเลีย เป็นเวลา 1.5 ปี รวมทั้งมีประสบการณ์ในการเข้าร่วมปฏิบัติงาน ในโครงการระหว่างประเทศของบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คู เปอร์ส (ประเทศสหรัฐอเมริกา) เพื่อทำการพัฒนาและปรับปรุง แนวทางการสอบบัญชีสำหรับการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี ของไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์สในทุกประเทศ - มีประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มลูกค้าซึ่ง ดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้า พลังงาน น้ำมัน ปิโตรเลียม ก๊าซ และ เหมือง รวมทั้งธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นบริษัทจด ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - มีประสบการณ์ด้านการให้คำปรึกษาในเรื่องการบัญชีสำหรับ การซื้อธุรกิจและการจัดเตรียมงบการเงินให้เป็นไปตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ และ มาตรฐานการบัญชีของประเทศสหรัฐอเมริกา
<p>จำนวนปีที่เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีและแสดง ความเห็นต้องบการเงินของ บี.กริม เพาเวอร์ การมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบี.กริม เพาเวอร์ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว</p>	<p>ไม่เคยตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต้องบการเงินของ บี.กริม เพาเวอร์</p> <p>-ไม่มี-</p>

3. นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	6552
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
ประวัติการศึกษา	ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ประสบการณ์ทำงาน	2554 - ปัจจุบัน: ตำแหน่ง Partner บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (ประเทศไทย, กรุงเทพมหานคร)
	2552 - 2554: ตำแหน่ง Senior Manager - Director บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส อาราคะ แอลแอลซี (ประเทศไทย, โตเกียว)
	2546 - 2549: ตำแหน่ง Manager บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส แอลแอลซี (ประเทศสหรัฐอเมริกา, วอชิงตัน ดีซี เมโทร)
	2541- 2546: ตำแหน่ง Associates - Manager บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (ประเทศไทย, กรุงเทพมหานคร)
จำนวนปีที่เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ บี.กริม เพาเวอร์	ไม่เคยตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ บี.กริม เพาเวอร์
การมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ บี.กริม เพาเวอร์ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	-ไม่มี-